

มติที่ประชุมโดยย่อ
การประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ครั้งที่ ๔(๓๙)/๒๕๖๖
วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖
ณ ห้องประชุมลำพอง ๒ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

เริ่มประชุม เวลา ๙.๐๐ น.
เลิกประชุม เวลา ๑๑.๐๐ น.

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
<p>๑. ระเบียบวาระประธานแจ้งที่ประชุมทราบ</p> <p>๑.๑ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม พบปะเยี่ยมเยียนสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ ห้องประชุมลำพอง ๒ เนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมจับกาแฟ : สามปีในหน้าที่รัฐมนตรี อว. ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น ๕</p>	<p>ที่ประชุมมีมติรับทราบ</p>
<p>๑.๒ ความก้าวหน้าการดำเนินนโยบายแนวทางการพัฒนาพื้นที่จากแนวคิด One world library มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ ศูนย์การศึกษา ลำปาง และวิทยาเขตสุพรรณบุรี</p>	<p>ที่ประชุมมีมติรับทราบ</p> <p>ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้</p> <p>๑. นโยบายการพัฒนาพื้นที่จากแนวคิด One world library ใช้หลักการออกแบบทางสถาปัตยกรรม เพื่อให้ทุกส่วนประกอบมีความเชื่อมโยงกันเป็นการบูรณาการแนวคิดที่ดีที่ช่วยในการส่งเสริมประสบการณ์และการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม</p> <p>๒. วิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นสถานที่ที่มีศักยภาพและความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนการดำเนินการของจังหวัดสุพรรณบุรี ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน หากปรับภูมิทัศน์บริเวณคูน้ำให้เป็นหนองบัวแดง และสวนดอกไม้ หรือพืชท้องถิ่นที่มีสวยงาม เช่น ชมพูพันธุ์ทิพย์ ทองอุไร หรือเฟื่องฟ้า รวมทั้งปรับเปลี่ยนการค้ำยันต้นไม้ เป็นการค้ำยันแบบสแตนเลส จะทำให้เกิดความสวยงามยิ่งขึ้น</p>
<p>๒. เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓(๓๘)/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖</p>	<p>ที่ประชุมมีมติรับรอง โดยมีการแก้ไขหน้า ๑๕/๑๘ ระเบียบวาระที่ ๕.๑ รายงานผลการสอบบัญชีและการเงินของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕</p>

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
	<p>ก่อนวรรคท้ายเพิ่มข้อความ “จากสรุปรายงานผลการสอบบัญชีและการเงินของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยสรุปงบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงผลการดำเนินงานตลอดจนภาพรวมของการดำเนินงานอยู่ในเกณฑ์ดีมีการบริหารเงินงบประมาณและทรัพย์สิน ถูกต้องตามข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีระบบการควบคุมภายในทางการเงินที่ครบถ้วน จึงมีความเห็นต่อรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต อย่างไม่มีเงื่อนไข”</p>
<p>๓. ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง</p>	
<p>๓.๑ การติดตามการดำเนินงานตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๓(๓๘)/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ดังนี้</p> <p>๑. กองกฎหมาย เรื่อง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตว่าด้วย การแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการ พ.ศ. ๒๕๖๖</p> <p>๒. ศูนย์สนเทศและแนวทางการศึกษาและอาชีพ เรื่อง ข้อมูลทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ๒๕๖๕</p> <p>๓. งานกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ เรื่อง การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานทางวิชาการของผู้ขอตำแหน่งที่มีผลการประเมินระดับดีมาก</p>	<p>ที่ประชุมมีมติรับทราบ</p> <p>ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้</p> <p>๑. ศูนย์สนเทศและแนวทางการศึกษาและอาชีพ ควรจัดทำข้อมูลจำนวนนักศึกษาที่สมัครขอรับทุน ข้อมูลจำนวนนักศึกษาที่ได้รับทุน และข้อมูลภูมิหลังของนักศึกษา เช่น ภูมิลำเนา อาชีพบิดามารดา จำนวนสมาชิกในครอบครัว เป็นต้น เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาประเภทอื่นของมหาวิทยาลัยต่อไป</p> <p>๒. งานกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ไปยังสถาบันอุดมศึกษาอื่นหรือหน่วยงานภายนอก เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิตให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น</p>
<p>๔. ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องนำเสนอเพื่อพิจารณา</p>	
<p>๔.๑ (ร่าง) แผนอัตรากำลังสายผู้สอน ระยะ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ -๒๕๗๐) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต</p>	<p>ที่ประชุมมีมติอนุมัติ</p> <p>ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ควรจัดทำข้อมูลอัตรากำลังสายผู้สอน ที่คำนึงถึงภาระงานอื่น ๆ ที่ต้องปฏิบัตินอกเหนือจากภาระงานสอน เพื่อแสดงให้เห็นภาพจำนวนบุคลากรที่ชัดเจนยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นข้อมูลสำหรับวางแผนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย</p>

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
<p>๔.๒ การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ เปิดสอน ณ วิทยาเขตสุพรรณบุรี พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑ คน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชยา เชื้อกลาง เนื่องจากลาออกจากมหาวิทยาลัย มีผลตั้งแต่วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เปลี่ยนเป็น อาจารย์ ดร.อนุชา แข่งขัน</p>	<p>ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ</p>
<p>๔.๓ การพิจารณาเทียบตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และเทียบเคียงสาขาวิชานิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มาดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชากฎหมายมหาชน (๖๗๐๒) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต</p>	<p>ที่ประชุมมีมติ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. อนุมัติ การขอเทียบตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และเทียบเคียงสาขาวิชานิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มาดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชากฎหมายมหาชน (๖๗๐๒) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งเป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตฯ กำหนด ๒. อนุมัติ และให้อธิการบดีออกคำสั่งแต่งตั้ง อาจารย์ ดร.วรพชร จันทร์ขันธ์ สังกัดโรงเรียนกฎหมายและการเมือง ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชากฎหมายมหาชน (๖๗๐๒) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นวันที่เริ่มปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
<p>๔.๔ พิจารณาการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ</p>	<p>ที่ประชุมมีมติ อนุมัติ และให้อธิการบดีออกคำสั่งแต่งตั้ง ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. อาจารย์ ดร.สุธาสินี ชื่นทอง พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดโรงเรียนการเรือน ขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (๑๘๐๙) อนุสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร (๑๘๐๙๐๑) ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัยรับผลงานทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์ ๒. อาจารย์อันธิมา สายบุญศรี ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ ขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (๓๗๐๑) ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัยรับผลงานทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
<p>๔.๕ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.</p>	<p>ที่ประชุมมีมติอนุมัติ ที่ประชุมมีข้อแก้ไข ดังนี้ ๑. บันทึกหลักการและเหตุผล ข้อความ ประกาศ คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ แก้ไขเป็น ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ๒. ข้อ ๘ (๗) แก้ไขเป็น (๖) และเรียงลำดับข้อใหม่ ๓. ข้อ ๒๕ (๓) การให้สัญลักษณ์ในการประเมิน เพิ่มสัญลักษณ์ Au ๔. หมวด ๕ ระบบการจัดการศึกษา ควรกล่าวถึง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในระบบ Online หรือ ระบบ Onsite หรือระบบอื่น ๆ เพื่อสะท้อนภาพ การจัดการศึกษาจริงของมหาวิทยาลัย ๕. ข้อ ๔๑ การค้นคว้าอิสระ (Independent Study) แก้ไขเป็น การค้นคว้าอิสระ (Independent Research) ๖. ข้อ ๔๒ วรรคแรกขอให้เพิ่มหลักเกณฑ์การสอบ วัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination: QE)</p>
<p>๔.๖ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งครู สังกัดโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ เพื่อให้มีวิทยฐานะหรือ เลื่อนวิทยฐานะ พ.ศ.</p>	<p>ที่ประชุมมีมติอนุมัติ</p>
<p>ระเบียบวาระที่ ๕ นำเสนอเพื่อทราบ</p>	
<p>๕.๑ การแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนประเภท วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการ จำนวน ๑ ราย ได้แก่ นายสถิตย์ เชิดฉันทน์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) ระดับ ปฏิบัติการ สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ</p>	<p>ที่ประชุมมีมติรับทราบ</p>
<p>๖. ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ</p>	
<p>๖.๑ กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป ครั้งที่ ๕(๔๐)/๒๕๖๖ ในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖</p>	<p>ที่ประชุมมีมติรับทราบ</p>



(ดร.สุมาลย์ ม่วงประเสริฐ)

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย